



ประกาศจังหวัดยโสธร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร

ตามประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน)

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑)

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบดังกล่าว จังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จังหวัดยโสธร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร

ให้ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ คำนานี้ นาม ชื่อตัว และชื่อสกุล ให้ถูกต้อง หากพบปัญหาดังกล่าวให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดยโสธร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ในวันเวลาราชการ

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เข้าสอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒)

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เข้าสอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ก่อนถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

**ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน)**

จังหวัดยโสธรกำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ภายในวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทางเว็บไซต์ [www.yasothon.go.th](http://www.yasothon.go.th) หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ทั้งนี้ กำหนดสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ภายในวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

**ง. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ**

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม หรือตามปกติของศาสนา คือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกงทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามใส่กระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด)

๓. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

๓.๑ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง มีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ชัดเจน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๓.๒ บัตรประจำตัวสอบ ที่ระบุ ชื่อ - สกุล ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน

หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบดังกล่าว หรือมีหลักฐานที่ใช้แสดงตนไม่ครบถ้วน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงตนมีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้

๔.๑ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - สกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน และบัตรประจำตัวสอบ

๔.๒ ใบเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล ฉบับจริง (เฉพาะกรณีตามข้อ ๓.๒)

๔.๓ ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน

๔.๔ ปากกาลบคำผิด

๕. การสอบข้อเขียน

๕.๑ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ โดยจะเรียกเข้าสอบก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที

๕.๒ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๕.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ที่กำหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่ง หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนและจะต้องถูกยุติการสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

๕.๔ ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการสอบเอง ส่วนกระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบที่จังหวัดยโสธรจัดให้โดยเฉพาะ โดยให้ลงลายมือชื่อไว้ในที่ที่กำหนดเท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อและกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะได้รับการตรวจให้คะแนน

๕.๕ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตัว ปากกาหรือนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหนังสือตำรา วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกเสียง แว่นตาที่ใช้บันทึกภาพวิดีโอ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใด นำเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทำการทุจริต และหากเกิดการสูญหาย จังหวัดยโสธรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๕.๖ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาสอบห้ามผู้เข้าสอบติดต่อ พูดคุย หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวน ผู้เข้าสอบ ท่านอื่น หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๕.๗ ผู้เข้าสอบห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะพ้น ๔๕ นาที นับแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ รวมถึงผู้ที่ทำข้อสอบเสร็จ ก่อนหมดเวลา ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้

๕.๘ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบหรือนำแบบทดสอบ หรือกระดาษคำตอบที่จังหวัดยโสธร จัดให้ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนระหว่างอยู่ในห้องสอบจะถูกยุติการสอบและต้องนั่งอยู่ในห้องสอบ จนกว่าจะพ้น ๔๕ นาที หรือหากตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวภายหลัง จังหวัดยโสธรจะไม่พิจารณาให้เป็น ผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

๕.๙ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งกระดาษคำตอบ รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๕.๑๐ เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบประกาศสิ้นสุดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบทันที และนั่งประจำที่จนกว่ากรรมการจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้

๕.๑๑ หากผู้เข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้เข้าสอบรายใด ทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ จะถูกเชิญออกจากห้องสอบ หรือยุติการสอบ และกรรมการฯ จะพิจารณา สั่งงดการตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

#### จ. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามให้ทราบประกาศดังกล่าว ช่างต้น และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร ซึ่งจะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้สมัครติดตามรายละเอียดการสรรหาและเลือกสรรรวมถึงการชี้แจงหรือประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ทางเว็บไซต์ [www.yasothon.go.th](http://www.yasothon.go.th) ซึ่งจังหวัดยโสธร โดยสำนักงานจังหวัดยโสธร จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิด ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้สมัครในกรณีต่าง ๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗/ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิระวัฒน์ เถระวัลย์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑

ประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี  
สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร และกำหนดวัน เวลา ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นาย วิศวรรช บัญญาเนียร
๒	๐๐๒	นางสาว ณัฐธิดา เกียรติจรุงพันธ์
๓	๐๐๓	นางสาว รัตนาวดี ศิลปราชะ
๔	๐๐๔	นางสาว ชญานภัส หันชะนา
๕	๐๐๕	นางสาว รัตติยา ทองยศ
๖	๐๐๖	นางสาว วันทนา โสภณวัฒน์
๗	๐๐๗	นาย กิตติคุณ เจริญศรี
๘	๐๐๘	นางสาว ธิดารัตน์ สมเฝ้า
๙	๐๐๙	นางสาว วนิตา ชื่นตา
๑๐	๐๑๐	นางสาว ปุริดา ชะระเมืองคง
๑๑	๐๑๑	นางสาว ทิฆัมพร พลไชย
๑๒	๐๑๒	นางสาว วรัญญา สุขเทพ
๑๓	๐๑๓	นางสาว รัศมี เสน่หา
๑๔	๐๑๔	นางสาว อภิญญา พรหมรักษ์
๑๕	๐๑๕	นางสาว ศรีนทิพย์ ผิวอ่อน
๑๖	๐๑๖	นางสาว ธิดารัตน์ หินทอง
๑๗	๐๑๗	นางสาว อังคณา ยาวะโนภาส
๑๘	๐๑๘	นางสาว กนกพิชญ์ ไชยคำ
๑๙	๐๑๙	นางสาว ปริญาภรณ์ เวชกามา
๒๐	๐๒๐	นาย ศุภฤกษ์ มุขบัณฑิตพงษ์
๒๑	๐๒๑	นางสาว กัณณณณัฐ์ ไกรศรี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๒๒	๐๒๒	นางสาว	ธิดา	แก้วใส
๒๓	๐๒๓	นางสาว	ศรดา	พัฒนะภูรินทร์
๒๔	๐๒๔	นางสาว	เกษฎาพร	เวฬุวนารักษ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒  
ตามประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี  
สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร

---

วัน เวลาสอบ	สถานที่สอบ	วิชาสอบ (๑๐๐ คะแนน)	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ยศสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)	การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดยโสธร ได้แก่ วิสัยทัศน์จังหวัด บทบาทภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ๒. สถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคมและนโยบายสำคัญของรัฐ ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน และบัญชี ๗. พระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๘. ระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	- ปากกา หมึกน้ำเงิน - ปากกาลบคำผิด

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการประเมินฯ ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในเวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.